



ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **เดลินิวส์** ปีที่ **55** ฉบับที่ **25016** หน้า **14**

Col.Inch : 24.80 Ad Value : 54,560 PRValua (x3) : 163,680

น่านเข้มเผ่าะวังภัยธรรมชาติ ระดมป้องกันไฟฟ้าหมอกควัน

ที่ทำอากาศขาม่านนคร งง่าน เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวรภักดี ศรีพิพากร รอง ผวจ.น่าน พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รพท.สบก.ภ.จว.น่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีตรวจความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าหมอกควันและภัยธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี พลตรี ธวัช ศรีสว่าง ผ.บ.มท.น.38 ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน เนื่องจากสถานการณ์ไฟฟ้า นับวันจะทวีความรุนแรง และมีความสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก เป็นผลเนื่องมาจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ และปริมาณเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์โลกร้อน ส่งผลทำให้การเกิดไฟฟ้าในแต่ละครั้งมีความรุนแรงและอันตรายเป็นอย่างมาก และยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวม และที่สำคัญยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยได้แปรปรวน ทำให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ไฟป่า วาดภัย ภัยแล้ง อุทกภัยและภัยหนาว ทำให้พื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจากภัยพิบัติดังกล่าว จึงทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 38 ได้กำหนดให้มีการตรวจความพร้อมเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติขึ้น โดยมีส่วนราชการในจังหวัดน่านได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ จังหวัดน่าน, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดน่าน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน, เทศบาลนครเมืองน่าน, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน, กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 38, กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่ 10, กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่ 15 และกรมทหารพรานที่ 32 ซึ่งสนับสนุนการช่วยเหลือเป็นส่วนรวม โดยจัดให้มีกำลังพลชุดโพรกัรณ และเครื่องมือของหน่วย นำมาตรวจและสาธิตการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อเป็นการเตรียมกำลังพลเจ้าหน้าที่ยามพาหนะ และเครื่องมือที่หน่วยมีอยู่ให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการปฏิบัติการการบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ให้ได้รับความปลอดภัยและสามารถดำรงชีพอยู่ได้.